

ปม'6ตุลา'เดือดกลางสภา 'สมัคร'สาบานไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปม'6ตุลา'เดือด "สมัคร-อภิสิทธิ์-ชวน" โต้คู่เดือด นายกษสบบานกลางสภา ถ้าเกี่ยว 6 ตุลาฯ2519 แม้แต่นิดเดียวขอให้มีอันเป็นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่นายสมัคร สุนทรเวช อภิปรายตอบโต้ผู้นำฝ่ายค้านอย่างเผ็ดร้อน ส่งผลให้บรรยากาศการอภิปรายนโยบายรัฐบาลดุเดือดขึ้นทันที โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ขอให้สิทธิพาดพิง โดยอภิปรายว่า สิ่งที่ตนอภิปรายนั้นเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้อบรมนายกษ เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าสังคมต้องการนายกษตัวจริง และชี้ว่าวันนี้เราประคองบ้านเมืองอย่างไร ต้องการรัฐบาลมีท่าทีต่อสิทธิเสรีภาพการเมืองภาคประชาชนอย่างไร ตนไม่ได้พูดซ้ำคำว่าท่านทุจริตหรือไม่ดีไม่เหมาะสม เพียงแต่ท่านมีท่าทีบางอย่างที่สังคมวิตกกังวล

“ผมอายุ 43 ปี แต่ถ้าผมกินเงินเดือนของประชาชน เท่ากับคนอายุเท่าไรก็ได้แล้วแต่ ผมต้องทำหน้าที่ผมในฐานะผู้แทนของประชาชน ไม่มีสิทธิที่จะไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง ผมก็ยอมรับว่าท่านจะได้คะแนนเสียงมากกว่าผม แต่เราทำหน้าที่ของเราตามวิถีทางประชาธิปไตย ไม่มีความจำเป็นอะไรที่หยิบเรื่องนี้มาถากถาง และผมก็ไม่ได้อบรม ถูกต้องผมอายุน้อยตอนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา แต่ผมสนใจติดตามประวัติศาสตร์มานาน ผมทำให้ไปถามเหมือนกันว่าบรรดาคนที่ เป็นสื่อสารมวลชนว่าเขาจํารวมมหาดไทยที่เป็นมิตรกับหนังสือพิมพ์หรือไม่ ผมไม่ได้บอกว่าคุณปิดหนังสือพิมพ์แต่บอกว่าคุณของหนังสือพิมพ์ถูกปิดมากที่สุด และเหตุผลที่ท่านสั่งให้เปิดหนังสือพิมพ์อีกครั้งก็เพราะกลัวว่าเป็นห่วงฝ่ายปฏิวัติว่าคนจะไม่รู้จัก” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่ ในช่วงที่พรรคประชาธิกรไทยเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ นั้นท่านเคยเยาะเย้ยว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนเท่าพรรคท่าน แล้ววันนี้ท่านอาศัยพรรคท่านหรือไม่ นายสมัคร ลูกขึ้นตอบโต้ทันทีว่า คนอย่างตนไม่เคยเยาะเย้ยพรรคประชาธิปัตย์ให้ไปหาหลักฐานมายืนยันว่าตนเคยเยาะเย้ยพรรคประชาธิปัตย์ตอนไหน คนอย่างตนยืนยันว่าเป็นปฏิปักษ์กับสื่อ ความคิดไม่ตรงกับสื่อ ถ้ามว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ห้ามคนเป็นนายกษเป็นนักรการเมืองมีความคิดเป็นปฏิปักษ์กับสื่อ ตนอยู่มาถึงตรงนี้อายุมากกว่า 30 ขวบ แต่ไม่เคยเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบ แต่ที่พูดก็เพื่อให้ได้สติเสีย

บ้าง บางครั้งคิดว่าตัวเองเก่งกาจ คนทั้งบ้านทั้งเมืองที่ฟังอยู่ก็ยืนยันว่าผู้นำพรรคฝ่ายค้านอบรม
นายกรัฐมนตรี

ต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนไม่ปรารถนาที่จะ
อภิปราย แต่นายกรัฐมนตรี บอกว่าให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถามประธานที่ปรึกษาเรื่องรายละเอียด
การปิดหนังสือพิมพ์ในยุค 6 ตุลา ซึ่งตนไม่สามารถตอบได้เพราะตอนที่นายเกษียรชัยอยู่ตรงนั้นตนกำลังหนี
อยู่ เพราะถูกพวกท่านกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ โดยหนีไปกับบร.ต.อ.เชาวรินทร์ ลัทธศักดิ์ศิริ ที่
ขณะนั้นเป็นนายตำรวจติดตาม ของนายดำรง ลัทธพิพัฒน์ ต้องหนีไปเป็นเดือน ไม่มีโอกาสจะรู้ว่าท่าน
หรือกันอย่างไร ข้อเท็จจริงที่ท่านต้องยอมรับคือเมื่อมีการปฏิวัติ ก็จะมีการปิดหนังสือพิมพ์ แต่เขาจะ
อนุญาตให้เปิดโดยลำดับต่อมา ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าหนังสือพิมพ์ที่ถูกปิดต่อมาได้ถูกเปิดกี่ฉบับ

“ท่านนายเกษียรชัยพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ ความจริงท่านนายเกษียรชัยและสมาชิกหลายคนในสภาและใน
กรม.เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าเกิดกับประชาธิปัตย์ ถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ไม่ได้เกิด ผมยังชื่น
ชมบางคนที่สำคัญบุญคุณของพรรค และนี่ก็ดำเนินในใจ คนที่ไม่สำคัญพูดจาเนรคุณพรรค เพราะพรรค
ไม่เคยให้ร้ายคนเหล่านี้ พรรคมีแต่ส่งเสริม ต้องขอกราบเรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน” นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวว่าในช่วง 6 ตุลา ตนอยู่ในกรม.มีเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดมาก ส่อเห็น
พฤติกรรมมากมายหลายอย่าง เมื่อเกิดเหตุ 6 ตุลาฯ ท่านรู้ว่าประชาธิปัตย์พังแล้วหลายคนแยกตัว
ออกไป นายสมัครแยกไปตั้งพรรคประชากรไทย ปี 2522 เป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์
เราได้ส.ส.ทั้งประเทศ 30 กว่าคน ท่านชนะเลือกตั้ง ท่านคงลืมไปแล้วว่าระหว่างที่อยู่ในสภาท่านหัวเราะ
เยาะแล้วบอกว่าใน อีกหน่อยประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคต่ำลิบ ไปดูรายงานการประชุมได้ เหมือนครั้งหนึ่ง
ท่านเคยเอาพระสาบานในห้องประชุม แต่ตนเป็นประธานไม่อนุญาต ท่านก็บอกประธานกลัว แต่ตน
บอกว่าเราอยู่ที่นี้กันหลายคนถ้าสาบานมาแล้วฟ้าผ่าเบรียงลงมาก็ตายกันหมด

“ท่านนายเกษียรชัยประมาณคนอื่นต่ำ ท่านเคยบอกว่าประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคต่ำลิบ แต่พรรค
ท่านในที่สุดก็ต่ำลิบ ผมไม่วิจารณ์ท่านถือว่ามาจากระบบเลือกตั้ง แต่ถ้าท่านวัดว่าจำนวน 230 กับ 165
เป็นความดีหรือไม่ดี อย่างที่ให้สัมภาษณ์ หรือคิดว่ารัฐบาลอ่านนโยบาย 1 ชั่วโมง ฝ่ายค้านพูด 3 ชั่วโมง
เป็นปกติ สมัยผมก็ทำอย่างนี้ ในฐานะที่เป็นคนประชาธิปัตย์ ภูมิใจที่พรรคสอนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต

ดำรงรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ที่นายภคออกมาจากพรรคเพราะความขัดแย้งของท่าน หรือวางบันได 3 ขั้นเพื่อเป็นนายกฯ เราจะไม่ขอวิจารณ์เพียงแต่จะชี้แจงในส่วนที่พาดพิงกับประชาธิปไตยเท่านั้น” ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

นายสมัคร แย้งว่าไม่เคยออกจากพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่พรรคพัง เพราะตอนที่ออกมานั้นยังไม่พัง แต่เหตุที่ตนต้องออกเพราะปฏิเสธไม่เป็นรัฐมนตรี ในปี 2519 มีบุคคลสำคัญจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ ส.ส.อภิปรายโจมตีอย่างรุนแรง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ประกาศลาออกในสภา และวันรุ่งขึ้นในการประชุมกรรม.ตนได้เสนอให้ ม.ร.ว.เสนีย์ เป็นนายกฯอีกครั้ง อาจจะทำให้ใครในพรรคประชาธิปัตย์ ไม่พอใจเพราะเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรตนไม่ทราบ คงคิดว่านายสมัคร มันเลือกแท้ ๆ เขาจัดประชุมกันตอนบ่ายสองโมง แต่บ่ายโมงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เรียบร้อย ทำให้ตนไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้อีกทั้งที่ ม.ร.ว.เสนีย์ ต้องการให้เป็น นั่นคือสาเหตุที่ตนต้องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์

“หลังจากนั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2519 ก็มีเรื่องมีราวกันมาตลอด ซึ่งผมไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยด้วยประการทั้งปวง ผมเป็นคนชอบสาบาน ถ้าผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง 6 ตุลา แม้แต่นิดเดียว ต้องให้มีอันเป็นไป อย่าได้มีความเจริญในชีวิตนี้ นับแต่นั้นต่อไป วันที่ดีจริง ๆ ที่ได้พูดเรื่องนี้ ผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยวันที่ 22 ตุลาคม 2519 ดังนั้นเหตุการณ์ 6 ตุลา ผมจึงไม่มีสถานะจะไปทำร้ายใครได้เลย 14 ตุลาคมก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับ 6 ตุลาที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้ด้วยประการใดๆให้มีอันเป็นไป นับตั้งแต่นั้น แต่ถ้าผมไม่เกี่ยวข้องเลยขอให้ นายสมัครมีความรุ่งเรืองในทางการเมือง และในชีวิตทั้งหมด ” นายสมัคร กล่าว

สมัครเดือด!โต้'อภิสิทธิ์'ย่อนปม6ตุลาฯปิดนสพ.มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายเสร็จสิ้นลง นายสมัคร สุนทรเวช ได้ขอใช้สิทธิพาดพิงลูกขึ้นอภิปรายว่า ตนอ่านนโยบายแค่ 1 ชั่วโมง แต่ผู้นำฝ่ายค้านใช้เวลาพูด 2 ชั่วโมง ซึ่งการวิจารณ์นโยบายไม่เป็นปัญหาแต่ครึ่งชั่วโมงหลังท่านพูดจาลักษณะอบรมสั่งสอนคนที่ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับเลือกตั้ง 233 เสียง แต่ฝ่ายค้านได้ 165 เสียง ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรี การอบรมสั่งสอนนั้นฟังดูโก้ เก่งกล้าดี แต่ต้องรอบคอบใช้ตัวเลขมากกว่านี้ ที่วิจารณ์ว่าตนสมัยที่ตนเป็นรมว.มหาดไทย สั่งปิดหนังสือพิมพ์มากที่สุด ซึ่งตนเป็นรมว.มหาดไทย ปี 2519 วันนี้ 2551 ผ่านมาแล้ว 32 ปี คนที่อบรมตนวันนี้อายุ 43 ปี

วันนั้นอายุ 11 ปีและอยู่ที่อังกฤษไม่ใช่เมืองไทย ถ้าไม่รู้ข้อมูลขอให้ลองถามเลขอาธิการหรือ
ประธานที่ปรึกษาพรรคให้เล่าเรื่องจริงว่าสมัยที่ตนเป็นรมว.มหาดไทยไม่เคยสั่งปิดหนังสือพิมพ์ แต่คนที่
ปิดอาจจะเป็นเจ้าพนักงานการพิมพ์ ซึ่งตนไม่เคยสั่งให้เขาไปปิด แต่เขาทำตามหน้าที่ แต่ถ้าผู้นำฝ่าย
ค้านไม่เคยรู้เลยตนก็จะบอกให้ว่าเมื่อมีการปฏิวัติ 2519 เขาปิดหนังสือพิมพ์หมดทุกฉบับ ซึ่งตนไม่เห็น
ด้วยได้บอกว่าถ้าปิดหนังสือพิมพ์แล้วคนไทยจะรู้ว่าคณะปฏิรูปเป็นใครมาจากไหน รุ่งขึ้นคณะปฏิรูปจึง
ตั้งกรรมการ 5 คนซึ่งมีตนรวมอยู่ด้วย และตนเป็นคนสั่งเปิดหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ มีพยานที่อ้างอิงได้คือ
นายประพันธ์ เหนือระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่นั่งอยู่หน้าห้อง

นายสมัคร กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนั้นขณะนี้เรื่องทั้งหมดยังอยู่ในชั้นสอบสวน
ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ยังไม่ถึงอัยการด้วยซ้ำ แต่สื่อว่า
กล่าวรุนแรงเหมือนตนสกปรกเต็มที ตนบอกว่าสุจริตเป็นเกราะกำบังศาสตร์พ้อง สกปรกบาทเดียว มา
เป็นศัตรูกับสื่อมวลชนไม่ได้หรอก เขาถลกหนังเอาตาย ตนอายุ 73 ปีอายุมากกว่าผู้พูด 30 ปี ฟังคนอายุ
43 ปี อบรมสั่งสอนได้ ตนอยู่ในการเมืองมานานรู้ดีที่ลึกหนาบางในบ้านเมืองนี้ ถ้าสกปรก คิดไม่เป็นมา
ไม่ได้ไกลถึงปานนี้

นายสมัคร กล่าวว่านั่งฟังผู้นำฝ่ายค้านมา 3 ชั่วโมง ทั้งที่ปวดปัสสาวะ หิวข้าวตั้งแต่เริ่มต้นอ่าน
นโยบาย แต่ไม่ลุกไปไหนเพราะเกรงใจผู้นำฝ่ายค้าน นี้ก็จะชมเชย แต่ก็กล่าวพาดพิงอดีต
นายกรัฐมนตรี ทั้งที่นโยบายนี้ตนเขียนเองเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายนี้ แต่ตัวหนังสือที่มีการแก้ไขตนไม่
ทราบจริงๆเป็นเรื่องที่คณะกรรมการพรรคร่วมทั้ง 6 พรรคเป็นคนดำเนินการ ซึ่งตนก็ได้อ่านฉบับสมบูรณ์เข้า
นี้เอง จึงอ่านตะกุกตะกักไปบ้าง

อย่างไรก็ตาม แม้ตนจะออกมาจากพรรคของท่าน แล้วก็ดัง มีคนบอกว่าออกจากพรรคนี้แล้วจะ
เจ๊ง แต่ไม่ใช่สำหรับคนที่ชื่อสมัคร สุนทรเวช ออกมาแล้วตั้งพรรคการเมืองเอง เคยต่อสู้กับพรรค
ประชาธิปไตย ๙ ๙ ผู้สมัคร 35 คนได้ 32 ที่นั่ง ในกทม.ได้ 29 ที่นั่ง ขณะที่พรรคประชาธิปไตย ๙ ได้เสียงใน
กทม.เพียงที่นั่งเดียว

นายสมัคร กล่าวว่า ตนเป็นนายยกที่ไม่ได้ปิดบังสถานะ คนทั้งบ้านทั้งเมืองรู้กัน เป็นหัวหน้า
พรรคพลังประชาชน มีการตีเบตกันก่อนซึ่งตนเป็นฝ่ายชนะ แต่ช่วงหาเสียงตนไม่ไปตีเบตกับพรรคเพราะ
ถือว่าเป็นสิทธิของบุคคลในระบบประชาธิปไตย สุดท้ายแล้วพูดอย่างตนได้ 233 เสียง แต่พูดอย่างผู้นำ

ฝ่ายค้านได้ 165 เสียง นึกว่าผู้นำฝ่ายค้านจะเห็นใจตน เพราะการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ตนอยู่อย่างไร

“ผมบ่นก็ไม่ปิดบังว่ากรรมชั่วเหว แต่ที่ชั่วเหวไม่ใช่สุภาพสตรี ลูกอดีตผู้ว่าฯ แต่ชั่วเหวเพราะทั้งหมดมันไม่ได้ตั้งใจ เชิญใครก็ไม่เข้ามาเพราะติดที่ตัวกฎหมาย จึงต้องเอาคนของเราเองซึ่งมีระบบกรรมการคัดเลือก ซึ่งมันก็ไม่ได้ตั้งใจแถมยังต้องผสมกับพรรคร่วมอีก การตั้งรัฐบาลเงาจาก 165 เสียงไม่ยากแต่ตั้งจาก 316 ยากจริงๆ บางพรรคส่งคนมาเป็นที่ปรึกษา ต้องคิดบ้างว่าบางคนมันสู้เลขานุการไม่ได้ แต่มาเป็นที่ปรึกษา ผมบ่นเลย นี่แหละครับนายสมัคร สุนทรเวช ตัวจริง ถ้าผมบ่นในพรรคก็เป็นหุ่นเชิดเหมือนเดิม จึงบ่นออกมาข้างนอก”

“ขอพูดถึงเรื่อง 6 ตุลา สักนิด ก็ไ้ฝรั่งมันดันมาถามผม แล้วผมก็ตอบกับฝรั่งตามที่รู้และเห็น ผมอยู่สนามหลวงมีคนถูกตีและถูกเอาขี้มาใส่แล้วเผา 1 คน ฝรั่งทุกคนที่สัมภาษณ์ผมต้องถามคำถามนี้ทุกคน ฝรั่งมันช่างสนใจจริงๆ อย่างที่แต่ซีเอ็นเอ็น แต่ผู้หญิงอัลจาซีรา สวยด้วยอายุยังไม่สามสิบ ถามผมเหมือนกัน ผมถามกลับไปว่าคุณอายุเท่าไร ใครฝากมาถาม จำชื่อปากมาถามว่าผมเป็นฆาตรกรมือเปื้อนเลือด ไล่ฆาตรกรมือเปื้อนเลือดใช้ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะตอนจะลงเลือกตั้ง สมัยลงผู้ว่ากทม.ผมโดนด่า สุดท้ายทำไมฆาตรกรมือเปื้อนเลือดได้รับคะแนนล้านกว่า คู่ต่อสู้ได้ 5 แสน ถามว่ามีใครในประเทศไทยหรือไม่ว่าได้คะแนนล้านกว่า ไม่มีหรือก็มีแต่ชื่อ สมัคร สุนทรเวช นี่แหละ”นายสมัคร กล่าว